



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๐

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๑๘๙

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เกษตรกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ และเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร มีตำแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๑๘ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ว่างลง ๑ ตำแหน่ง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ต่อไป นั้น

เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งทางการบริหารที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ในระดับจังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเป็นการล่วงหน้า และจะได้เสนอรายชื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทันตามกำหนดเวลา กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับแก้ไข) ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ และประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่ว่างอยู่ จัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ๑๖.๓๐ น. (นับวันที่สำนักงานเลขานุการกรมประทับเรื่อง) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อส่งไปยังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ดังนี้

๑. ข้อมูลบุคคลเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งฯ และแบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งฯ พร้อมติดรูปถ่าย ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง (ภาพสี ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน) โดยตำแหน่งเกษตรจังหวัด ไม่ต้องระบุเลขที่ตำแหน่งและไม่ต้องเข้าเล่ม จำนวน ๗ ชุดเท่านั้น

๒. บัญชีรายละเอียดประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <http://www.person.doae.go.th> หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวทราบด้วย

(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

